

# เรียงคน มาเป็นข่าว



- ...กรุงเทพฯ โพลล์ เรื่อง “ประเมินผลงาน 3 ปี 6 เดือนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ภาพรวมความนิยมรัฐบาลยังคงค้ำเหน็บเกินครึ่งคือได้ 5.64 จากเต็ม 10 ดีกว่าการสำรวจเมื่อ 6 เดือนก่อนคือ “ผลงาน 3 ปี” ที่ได้ 5.27 ค้ำเหน็บในทุกด้าน ด้านต่างประเทศได้เพิ่มมากที่สุด 0.61 ค้ำเหน็บ รองลงมา ด้านสังคม และคุณภาพชีวิตเพิ่ม 0.47 ค้ำเหน็บ ด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 0.41 ค้ำเหน็บ
- ...สำหรับ “ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ พล.อ.ประยุทธ์” ยังสอบผ่านสบายๆ ด้วยค้ำเหน็บเฉลี่ย 6.82 แม้จะลดลงจาก “6 เดือนที่ผ่านมา” ที่ได้ 7.00 ค้ำเหน็บ โดยลดลงเกือบทุกด้านคือ การกล้าตัดสินใจ ลดลง 0.27 ความทุ่มเทในการทำงานลดลง 0.13 ความซื่อสัตย์สุจริตลดลง 0.50 การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ลดลง 0.22 การบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ลดลง 0.14 โดยเรื่องที่เห็นว่าบั่นทอน ทำลายภาพลักษณ์รัฐบาลที่สุด ประชาชนร้อยละ 25.9 ระบุว่า เป็นเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีเท่าที่ควร ร้อยละ 23.0 ระบุว่า เป็นข่าวความไม่โปร่งใสของบุคคลร่วมรัฐบาลและรอบข้างนายกฯ ร้อยละ 16.3 ตอบว่าความไม่เด็ดขาดในการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน
- ...อนุญาตให้จัดทะเบียนพรรคใหม่ได้ โดยเปิดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มี “ผู้สนใจมายื่นเจตจำนงท่วมท้น” สะท้อนให้เห็นหลายอย่างในสังคมไทย แต่อย่างหนึ่งคือ “การถือพวกถือฝ่าย” ไม่เปิดใจรับในสิ่งที่ตัวเองไม่ชื่นชอบ “พรรคการเมืองใหม่ทั้งหลาย” ยังไม่ทันได้แสดงอะไรให้เห็นมาก เสียต่อตาก็ตั้งให้ขรม ฝ่ายหนึ่ง “ถล่มพรรคการเมืองที่มีแนวโน้มว่าจะตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนอำนาจนอกระบบ” ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่ง “เปิดศึกกับพรรคที่เห็นว่าจะมาขวางอำนาจนอกระบบ” ปีกลองเลือกตั้งยังไม่ทันตั้ง และไม่มีอะไรที่ทำให้เชื่อได้ว่าจะเป็นไปอย่างที่ “ผู้นำประเทศประกาศ” สงครามต่างความคิดระเบิดขึ้นแล้ว และมีแนวโน้มที่จะขยายพลพรรค และความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ
- ...ในนาม “ไทยนิยมยั่งยืน” ทีมงานของ “รัฐบาล” ลงพื้นที่พบปะประชาชน สร้าง “ความนิยมให้กับรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง” ชุดนี้เต็มกำลัง โดยมีกลไกราชการทั้งหมด “หนุนเสริม” เต็มที่ ทั้งเป็น “หน่วยปฏิบัติการหลัก” และ “หน่วยสำรวจประเมินผล” คิดค้นวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมาย ขณะที่ “นักการเมือง” ได้แต่นั่งมองตาปริบๆ กับการถูกรุกพื้นที่ ช่วงชิงฐานมวลชน ซึ่งต้องคิดตามอย่างใกล้ชิดที่จะทำให้ “ความเชื่อมั่นว่าค้ำเหน็บเสียงของพรรคการเมืองยังเหนียวแน่น” นั้นจะ “เชื่อมั่นได้อีกนานแค่ไหน”

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: อังคาร 6 มีนาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14604

Col.Inch: 49.84

Ad Value: 77,252

หน้า: 4(กลาง)

PRValue (x3): 231,756

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นข่าว

●...เรื่องราวของ เปรมชัย วรรณสุต กับ “เสียดำ” และ “กระบวนการยุติธรรมไทย” ทั้ง “กติกากำหนดความเป็นธรรม” และ “คนที่มีหน้าที่กำหนดความเป็นธรรม” จะยังก่อให้เกิดการ “ตั้งคำถาม” เกี่ยวกับ “ความชอบธรรม” และ “จริยธรรมในการอยู่ร่วมกัน” ต่อไปอีกหลายเรื่องหลากหลาย และจะเป็นรูปธรรมที่ถูกยกมาเป็นตัวอย่างของ “ความเหลื่อมล้ำ” ได้อีกยาวนาน เลยไปถึงการเป็นรายละเอียดในประวัติการทำงานของ “ผู้มีอำนาจบางคน” ที่จะถูกบันทึกไว้ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ตลอดไป ส่วนจะเป็นอย่างไรแบบไหนนั้น “เชื่อว่าทุกคนรับรู้อยู่แก่ใจ”

●...ความอึดอัดในทุกเรื่องราวในชีวิตของ “ประชาชนไทย” ในวันนี้ ถูกอธิบายว่า “เพื่ออนาคตที่ดีกว่า” คำถามที่น่าสนใจว่า “อะไรบ้าง” ที่ทำให้ “หวังได้ในอนาคตแบบที่ว่ามัน” ใครบ้างที่มองไปที่ “ความรู้ ความคิด” หรือ “ความสามารถในการเปิดรับอะไรที่กว้างและไกลจากกรอบความคิดตัวเอง” หรือ “ความสุจริตโปร่งใส ไว้ใจได้ว่าไม่เห็นแก่ตัวเองและพวกพ้อง” แล้วเชื่อมั่นได้อย่างเต็มเปี่ยมว่า “การมอบให้อนาคตไว้กับความหวังที่จะได้จากคำสัญญานั้นถูกต้องแล้ว”

ชโลธร